



จดหมายข่าวหมอดิน

เอกสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗/ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๕๗

Website : <http://ro๗.idd.go.th/>

สวัสดิ์ค๊ะ พี่น้องหมอดินอาสา พายูได้ฝุ่นคัลแมกิ (Kalmaegi) มุ่งหน้าเกาะไทรหลัก ส่งผลให้ไทยฝนตกเพิ่มในช่วงวันที่ 16-18 กย. 57 ชาวเมื่อกกลางดึกของวันที่ 18 กันยายน น้ำป่าจากภูเขาไหลทะลักเข้าท่วมชายแดนอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย ในขณะที่ประชาชนในพื้นที่กำลังนอนหลับพักผ่อน ทำให้พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถเก็บสิ่งของได้ทัน ถือเป็นความทรมานครั้งที่สองแล้วในปี นี้ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้ด้วย หลังจากนั้นต้องจับตาพายุลูกใหม่ "ฟงหว่อง" ที่ก่อตัวด้านตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์ว่าจะมีอิทธิพลกับประเทศไทยหรือไม่



สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (ข้อมูลวันที่ 10 กย.57) มีปริมาณ 4,994.12 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 52.51 % ซึ่งมีปริมาณกักเก็บน้อยกว่า 70% ของความจุอ่าง หากไม่มีปริมาณน้ำฝนที่ตกเพิ่มขึ้นเหนืออ่าง อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานับเป็นวิกฤติที่ประชาชนในพื้นที่เหนืออ่างต้องช่วยกันรักษารักษาป่ารักษาไว้ใช้พื้นที่และกักเก็บสำหรับฤดูแล้ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้เตรียมวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อให้การปลูกพืชสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีอยู่ สำหรับพี่น้องหมอดินอาสาหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว พื้นที่ใดมีปริมาณน้ำน้อย ขอให้ติดต่อสถานีพัฒนาที่ดิน ในการเตรียมแผนปลูกพืชปุ๋ยสด ในโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ปรับปรุงดินในฤดูกาลถัดไป

ข่าวผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา อธิบดีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของคณะรัฐบาลชุดนี้ ท่านได้ให้นโยบายขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรฯ สรุปประเด็นสำคัญดังนี้

การดำเนินงานสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล

1. ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการผลิตและความต้องการของตลาด โดยการจัดทำโซนนิ่งพื้นที่การเกษตร เจ้าหน้าที่และเกษตรกรต้องรู้ต้องเข้าใจพื้นที่ของตนเอง เพื่อบริหารจัดการตัดสินใจเลือกชนิดพืชและดูแลรักษาพืชที่ปลูกให้ได้ผลผลิตสูงมีคุณภาพ มีผลกำไรสูงจากการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม รัฐบาลพร้อมสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตร ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นความสมัครใจและความพึงพอใจของเกษตรกรเป็นหลัก
2. พัฒนาระบบสหกรณ์ให้ดำเนินธุรกิจด้านสหกรณ์การเกษตร การสร้างตลาดนัดสินค้าเกษตรในเมืองหรือจังหวัด ทำเป็นธุรกิจขายตรง เพื่อเชื่อมโยงและระบายสินค้าได้มากขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าเกษตร
3. การตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ให้เร่งตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้เกิดความชัดเจน หากผู้ถือครองไม่ใช่เกษตรกร อาจจะต้องฟ้องเอากลับมารวมถึงกรณีที่ ส.ป.ก.ซื้อหรือขายเพื่อนำเงินเข้ากองทุนฯ สปก. เพื่อนำมาพัฒนา ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นระบบต่อไป
4. การผลักดันกฎหมาย และกฎระเบียบ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานของกระทรวงเกษตรฯ เช่น กฎหมายยางพาราที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางระบบทั้งระบบ

สนใจเพิ่มเติมดูได้จาก เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรฯ <http://www.moac.go.th/>

กลับมาในภารกิจร่วมของสถานีพัฒนาที่ดิน กับหมอดินอาสา ที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนด้านการเกษตรในทิศทางเดียวกับกระทรวงเกษตรฯ ในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต

- 1) ให้ใช้หลักการของโซนนิ่ง โดยใช้แผนที่ที่กำหนดเป้าหมาย เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสา ร่วมกันสำรวจพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือตอนบน ได้แก่ ข้าว ยางพารา ข้าวโพด ลำไย อ้อยโรงงาน พิจารณาว่าพื้นที่ปลูกนั้นอยู่เขตเหมาะสมระดับใด (S1 เหมาะสมมาก S2 เหมาะสมปานกลาง S3 เหมาะสมน้อย และ N ไม่เหมาะสม) จากนั้นทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในพื้นที่ S1 และ S2 และปรับเปลี่ยนใน S3 และ N
- 2) แนะนำให้เกษตรกรวิเคราะห์ดิน เพื่อให้มีการใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา ถูกวิธีการ ถูกใจพืช และถูกต่อเงินในกระเป๋า ที่จะต้องควักจ่ายออกไป
- 3) ให้เกษตรกรทำปุ๋ยใช้เอง จากวัสดุใกล้ตัว ได้แก่ ปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด. 1 น้ำหมักชีวภาพ จากสารเร่ง พด.2 หรือทำปุ๋ยพืชสดจากถั่วพราง ถั่วมะแฮะ ปอเทือง ถั่วพุ่ม ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น ปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุย สร้างสมดุลธาตุอาหาร และผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย

เรื่องการลดต้นทุนการผลิต ได้จัดทำเป็นสปอตสั้นๆ เผยแพร่ 4 จังหวัด หากว่าหมอดินจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย ต้องการซีดีไปเปิดประกอบการบรรยาย ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ เสียงตามสายหมู่บ้าน ติดต่อ บก.เจี๊ยบ เราจะส่งให้ถึงบ้าน

ฝากสุดท้าย การขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานทุกจังหวัด ภายในเดือนพฤศจิกายน 57 พร้อมสำหรับการขุด เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจะติดต่อหมอดินอาสาให้ทราบว่าพื้นที่ที่รับผิดชอบจะขุดจำนวนเท่าไร ให้กับใครบ้าง เพื่อให้หมอดินอาสาเตรียมเกษตรกรและพื้นที่ และเตรียมเงิน 2,500 บาท สมทบ

ทั้งนี้ทำจากฉบับสิงหาคม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละหนึ่ง ถามกันให้แซดว่า ปลูกมากๆ ได้หรือเปล่า ปลูกไปเลยคะ แต่ช่วยดูแลรักษาด้วย และขอรายงานข้อมูลไปที่สถานีพัฒนาที่ดินด้วยว่า ปลูกไม้ผลชนิดใด ที่ไหน เมื่อไร

บก. ขอความร่วมมือหมอดินอาสา เป็นสื่อกลางประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบช่องทางการรับบริการจากพัฒนาที่ดิน ผ่านศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



บ.ก.เจี๊ยบ 081-952 8987

ที่อยู่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 95 ม. 11 ต.ตุ๊ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

E-MAIL : R07_1@ladd.go.th หรือ R07_2@ladd.go.th

